

*Cư Jút, ngày 12 tháng 4 năm 2024*

Số: **44** /HD-MTTQ-BTT

**HƯỚNG DẪN**  
**Công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024**

Căn cứ Hướng dẫn số 167-HD/MTTQ-BTT, ngày 09/4/2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

**1. Mục đích**

Tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ, cũng như thúc đẩy sự đồng thuận, nhất trí về quan điểm, chủ trương, chính sách của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển, đảo phù hợp với quy định của Việt Nam và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS 1982), góp phần thúc đẩy, lan tỏa tiếng nói của cộng đồng quốc tế có lợi cho ta trong những vấn đề liên quan đến lợi ích quốc gia – dân tộc, tạo dựng môi trường thuận lợi cả trong và ngoài nước phục vụ công tác bảo vệ biển, đảo cũng như quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các quốc gia khác, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa.

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng các vấn đề liên quan đến biển, đảo Việt Nam nhằm hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, làm tổn hại khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các mối quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

**2. Yêu cầu**

Quán triệt công tác tuyên truyền biển, đảo, biên giới là mặt trận quan trọng; coi việc nâng cao nhận thức, sự đồng thuận trong xã hội, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được tiến hành chủ động, tích cực, thường xuyên, liên tục. Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể. Đối với những vụ việc phức tạp nảy sinh, cần cung cấp thông tin chính thống kịp thời, chính xác, đúng nguyên tắc, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, không tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phản động chống phá, làm phương hại đến lợi ích của Việt Nam.

Tăng cường tính thống nhất, đồng bộ, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền biển, đảo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của nhân dân trong và ngoài nước. Kịp thời nắm bắt, xử lý tốt dư luận xã hội về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam.

## **II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN**

1. Thông tin toàn diện các vấn đề liên quan đến biển, đảo, bao gồm: (i) Vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (đặc biệt là những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030); (ii) Các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982; (iii) Cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; (iv) Các hiệp định phân định ranh giới biển, văn bản pháp luật về biển, đảo; (v) Văn hóa biển; (vi) Khai thác, đánh bắt thủy hải sản an toàn, bền vững, đúng pháp luật gắn với bảo vệ môi trường; (vii) Hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; (viii) Những đóng góp hiệu quả của Việt Nam, nỗ lực của các nước liên quan xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; (ix) Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển các vùng biển, đảo phù hợp với chủ trương của nước ta tùy từng thời điểm; (x) gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; (xi) Kết quả đấu tranh, bảo vệ, giữ vững chủ quyền biển, đảo trên tất cả các mặt trận; (xii) Tinh thần sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển; (xiii) Vận động ủng hộ Quỹ vì biển, đảo Việt Nam Trong bối cảnh Việt Nam vẫn chưa gỡ được cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), đối với 28 tỉnh, thành phố có biển, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU; phối hợp với công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của ngư dân, không để xảy ra tình trạng tàu cá của Việt Nam bị bắt giữ tại vùng biển nước ngoài, thúc đẩy tiến trình vận động EC gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam trong năm 2024.

2. Tuyên truyền hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác biển, đảo, lồng ghép các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước

ngoài ở Việt Nam, đội ngũ báo chí, chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

**4.** Tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

**5.** Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tích cực tiến hành trao đổi, đối thoại với các tổ chức, cá nhân có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kịp thời đăng tải các nội dung tuyên truyền lên Trang thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; phối hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thông huyện tổ chức các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện và các tổ chức thành viên triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền về biển, đảo năm 2024 gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**2.** Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn căn cứ hướng dẫn này, chủ động xây dựng nội dung, chương trình, phương thức tuyên truyền, gắn công tác tuyên truyền biển, đảo với việc tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhất là những nội dung liên quan đến biển, đảo), đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận và các đoàn thể phát động phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ sở.

Trên đây là Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai, thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Ban Dân vận Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn;
- Trang TTĐT MT huyện;
- Lưu: MT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Thị Hòa**